

Số: 153 /CT-TNCN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2010

V/v Nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế
TNCN năm 2009 đối với cá nhân có thu
nhập từ tiền lương tiền công từ kinh doanh

Kính gửi: - Các Phòng thuộc Cục;
- Các Chi cục Thuế quận, huyện.

Thực hiện mục tiêu của ngành Thuế Thành phố trong năm 2010 “Chung tay cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý thuế”. Để tránh gây phiền hà cho người nộp thuế khi thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009. Căn cứ Nghị định, các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và tình hình thực tế tại địa bàn Thành phố, Cục Thuế tạm thời hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh như sau:

I. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2009:

1. Đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài: Thống nhất nơi nộp hồ sơ tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối với cá nhân cư trú là người Việt Nam:

2.1 Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương- tiền công:

Đối với cá nhân làm việc tại các Lãnh sự quán, Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đoàn thể cấp thành phố, các doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý chỉ có một loại thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Cục Thuế thành phố.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ một cơ quan chi trả thu nhập do Chi cục Thuế quản lý, thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế quản lý cơ quan trả thu nhập. Nếu trong năm cá nhân có thay đổi cơ quan chi trả thu nhập thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế quản lý cơ quan trả thu nhập cuối cùng trong năm.

Cá nhân có nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai cơ quan trả thu nhập trở lên trong năm và không đóng các khoản bảo hiểm ở bất cứ cơ quan nào, như: các giảng viên thỉnh giảng ở các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường từ cấp mầm non đến Trung học phổ thông và các trung tâm đào tạo; các bác sĩ khám chữa bệnh ở nhiều Bệnh viện, các ca sỹ, nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên và các cá nhân khác, nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi Cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân có nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công của hai cơ quan trả thu nhập trở lên và có đóng các khoản bảo hiểm tại một cơ quan trả thu nhập do các Chi cục Thuế quản lý, thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế quản lý cơ quan trả thu nhập mà cá nhân đó có đóng các khoản bảo hiểm.

Cá nhân có nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai cơ quan trả thu nhập trở lên mà các cơ quan trả thu nhập đó do các Chi Cục Thuế quản lý và Cục Thuế quản lý, đồng thời cá nhân đó có đóng các khoản bảo hiểm tại một cơ quan trả thu

nhập, thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cơ quan thuế quản lý cơ quan trả thu nhập mà cá nhân đó có đóng các khoản bảo hiểm.

2.2 Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh:

Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh trong năm ở một địa điểm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh.

Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh trong năm ở nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

2.3 Cá nhân có thu nhập từ tiền lương- tiền công và từ kinh doanh :

Cá nhân có thu nhập trong năm từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh ở một địa điểm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi kinh doanh.

Cá nhân có thu nhập trong năm từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh ở nhiều địa điểm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi kinh doanh có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân (ưu tiên thứ nhất) hoặc Chi cục Thuế nơi kinh doanh có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (ưu tiên thứ hai) hoặc được lựa chọn Chi cục Thuế nơi kinh doanh.

Tất cả các cá nhân nêu tại điểm 1, điểm 2 Mục I trên chỉ nộp hồ sơ quyết toán thuế nếu thuộc các trường hợp phải khai quyết toán thuế năm 2009 theo quy định tại Thông tư 84/2008 và Thông tư 160/2009.

II/ Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế năm 2009:

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 cũng là nơi nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Trên đây là hướng dẫn về nơi nộp hồ sơ quyết toán và hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đối với các đối tượng chỉ có thu nhập phát sinh trên địa bàn TP.HCM. Do đó, các trường hợp cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tại các tỉnh, thành khác sẽ giải quyết theo các Thông tư hướng dẫn về Luật Thuế thu nhập cá nhân. Sau này Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có các văn bản hướng dẫn khác sẽ thực hiện theo quy định tại các văn bản đó.

Cục Thuế thông báo để các Phòng, các Chi cục Thuế biết để tuyên truyền đến người nộp thuế và triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- BLD Cục (để biết);
- Lưu HCLT, TNCN.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Trần Đình Cử